

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓

ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑	นายสมนึก แรมฉิมพลี	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๒	นางจิตติมา เพยกกลาง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๓	สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์	เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๔	นายแมน กำพรมราช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๕	นายวีรชน เขยฉิมพลี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๖	นายธีรวิฑูร พลตะคุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๗	นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๘	นางธนพร ฉำพรมราช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๙	นายดาว มงคล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
๑๐	นายประยูร เอิบพรมราช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๑๑	นายสมศักดิ์ ชิตครบุรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
๑๒	นายบงกช ชินศรีฉิมพลี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๓	นายใบ สุขตะคุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒
๑๔	นางขอบ กลิ่นตะคุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓
๑๕	นายศักดิ์ดา อ้ออินทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔
๑๖	นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕
๑๗	นายชาติชาย วิไลลักษณ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายบุญชอบ จรจังหวีด	ผู้อำนวยการกองช่าง
๒	นางสุภาวดี อุทัยคำ	ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๓	นางศิริพร ฉ่อยกลาง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔	นางกฤติกา ทิวเกษม	หัวหน้าสำนักปลัด
๕	สอ.ศุภกฤต งามสรระน้อย	เจ้าพนักงานธุรการ
๖	นายศรัณยู พระสรระน้อย	คณงานทั่วไป

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้  
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายสมนึก แรมฉิมพลี  
ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

**๕.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ชั้นแปรญัตติ)**

**ประธานสภา** เชิญท่านเลขาสภา ชี้แจง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

**เลขานุการสภา** เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ฌม ลิบเอกพิทักษ์ เมธานวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในวาระที่ ๕.๑ นี้มีกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๕๐,๕๑ ดังนี้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้อง เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในขั้นตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ และลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้น เป็นประการใดการสงวน ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น การด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย ต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มี การแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปร ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน สารสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีกในกรณีที่มติดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อความนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ ก่อนแต่ถ้าเป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าขัดแย้งหรือบกพร่องตามวรรค ๓ เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการ ตามความในวรรค ๓ ก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้ตามวรรค ๓ แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม

เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมการ  
ท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระบุไว้เท่านั้น

**ประธาน** ขอบคุณเลขานุการสภาฯ

**ประธาน** ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้มได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวาระแรก ขึ้นรับหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๗  
สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้ให้สมาชิกไปศึกษารายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เพื่อนำมาพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวาระ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า  
ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ผู้ที่เสนอคำแปรญัตติเสนอต่อ  
คณะกรรมการแปรญัตติจากกลมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  
๒๕๖๗ หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน เพื่อให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคำแปรญัตติ ตามที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการเสนอขอแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับ  
ทราบไปแล้วนั้น ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติแจ้งที่ประชุมทราบด้วยว่ามี สมาชิกท่านใดขอ  
แปรญัตติ และความเห็นชอบของคณะกรรมการการแปรญัตติเป็นอย่างไร

**อบต.บงกช** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม  
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบงกช ชินศรีนิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม หมู่ที่ ๑๐  
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่  
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบใน  
หลักการแห่งร่างฯ ดังกล่าว และได้กำหนดวันยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม  
๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม และคณะกรรมการแปรญัตติได้  
มีการประชุมเพื่อเลือกประธาน คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อวันที่ ๗  
สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ปรากฏว่า ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีคณะผู้บริหารขอยื่นแปรญัตติ  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ  
ชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ดังต่อไปนี้

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่นๆ  
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกีฬา กุ๊ยกั๊ก ตั้งไว้ ๖๗๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงรายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่าย  
เป็นขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

ร่างเดิม ขอลดรายจ่าย

จำนวน ๖๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกีฬา กุ๊ยกั๊ก

จำนวน ๖๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็น “ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม”

เพื่อจ่ายในการสนับสนุนให้บุคคล เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)

เพื่อจ่ายค่าเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ ตามมาตรฐาน

การแพทย์ฉุกเฉิน

-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ จัดระบบการบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง(๑๙)การสาธารณสุข กรมอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาลไว้ด้วย

-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลฯ มาตรา ๖๗(๔)ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)หน้าที่ ๑๖๑ ลำดับที่ ๕

ขอแก้ไขเพิ่มเติม แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ จำนวน ๖๗๐,๐๐๐ บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๖๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ , ค่าซั๊กฟอก , ค่ากำจัดขยะ หรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ , ค่าธรรมเนียมต่างๆ , ค่าเบี้ยประกัน , ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ พิพากษา , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทำ ระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ , ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจ วินิจฉัยโรค ค่าทำหมันสัตว์ , ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง , ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง , ค่าติดตั้ง ไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร , ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร , ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าเครื่องโทรศัพท์ฟวงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน , ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ(ที่ไม่เข้า ลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๗๕๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๑๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๓๐๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว ๑๑๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

ฉะนั้น คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่วมพิจารณาว่าร่างงบประมาณดังกล่าว มีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย โดยมีการแก้ไขในส่วนของรายละเอียด แต่งบประมาณเท่าเดิม

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลตูม**  
**อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา**

แผนงานงบกลาง	รวม ๑๓,๐๖๒,๑๔๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานบริหารทั่วไป	รวม ๘,๑๘๕,๗๖๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รวม ๓,๙๐๐,๐๔๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานการศึกษา	รวม ๑,๐๙๗,๙๐๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานสาธารณสุข	รวม ๘๙๐,๐๘๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานสังคมสงเคราะห์	รวม ๔๐,๐๐๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานเคหะและชุมชน	รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม ๑,๑๙๖,๙๐๐ บาท	มีการแก้ไข
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม ๘๐,๐๐๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม ๒,๐๑๙,๔๐๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
แผนงานการเกษตร	รวม ๓๑๓,๙๖๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	รวม ๔๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท	ไม่มีการแก้ไข

**ประธาน** ตามที่ทางคณะกรรมการแปรรูปได้ ได้เสนอความเห็น ต่อประธานสภาฯ ได้มีการแก้ไขรายละเอียดเปลี่ยนแปลงรายงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย และให้คงไว้ร่างเดิมของร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรรูป)

**ประธาน** เมื่อไม่มีมติที่ประชุมรับรองร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม**

รับรอง	๑๕	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

**ประธาน** ต่อไปผมขอมติที่ประชุมรับรองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ขั้นแปรรูป)

**มติที่ประชุม**

รับรอง	๑๕	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

**๕.๒ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ขั้นลงมติ)**

**ประธานสภาฯ** เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

**เลขานุการสภาฯ** เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมสืบเอกพิทักษ์ เมธานวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายวันแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้มีการลงมติให้

มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร การพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

**ประธาน** ขอบคุณเลขานุการสภาฯ

**ประธาน** ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๔๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท ในวาระ ๑ ชั้นรับหลักการ และวาระที่ ๒ การแปรญัตติ มาแล้ว บัดนี้จะเข้าสู่วาระ ๓ การลงมตินี้จะไม่มีการอภิปรายใดๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับงบประมาณ ขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้

**มติที่ประชุม**

รับรอง	๑๕	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

### ๕.๓ เรื่อง การรายงานผลการประเมินขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ประจำปี ๒๕๖๖

**ประธาน** เชิญ นายองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

**นายก** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผม นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตุม การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผมมอบหมายให้รองสุรเชษฐ์ ปิตตะคุ ชี้แจง

**รองสุรเชษฐ์** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผม นายสุรเชษฐ์ ปิตตะคุ รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลตุม อ้างถึงหนังสืออำเภอบึงโขงพยุง ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๙๔๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ ด้าน ๖๔ ตัวชี้วัด โดยขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนัก ก.ก.ถ.) [www.cdloc.go.th](http://www.cdloc.go.th) ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว สำนักงาน ก.ก.ถ. จะได้นำเสนอ ก.ก.ถ. ใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาตั้งเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะ โดยขั้นตอนการดำเนินงานนั้น มีดังนี้

๑. ผู้บริหาร อปท. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จำนวน ๘ ด้าน ทำหน้าที่รวบรวม และพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลการให้บริการสาธารณะในแต่ละด้านตามแบบบันทึกข้อมูล จำนวน ๒ แบบ ( แบบ อปท. ๑ และแบบ อปท. ๒-๑ ถึง ๒-๖)

๒. ผู้บริหาร อปท. มอบหมาย เจ้าหน้าที่คนหนึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการให้บริการสาธารณะของ อปท. ตามแบบบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการให้บริการสาธารณะของ อปท. ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. [www.cdloc.go.th](http://www.cdloc.go.th)

๓. เจ้าหน้าที่ อปท. นำผลการประเมินจากระบบเสนอผู้บริหาร และรายงานที่ประชุมสภาฯ ทราบผลการประเมินการให้บริการสาธารณะของ อปท.

๔. อปท. นำผลการประเมินประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหรือเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ
  ๕. อปท. สามารถดูผลการประเมินแบบออนไลน์ได้ที่ เมนู รายงานผลการประเมินสาธารณะรายแห่ง
  ๖. อปท. ต้องนำเอกสารหลักฐานแสดงผลการดำเนินงานตามข้อ ๑-๔ ได้แก่
    - ๖.๑ หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล และมอบหมายเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ
    - ๖.๒ เอกสารแสดงการนำผลการประเมินเสนอผู้บริหาร อปท.
    - ๖.๓ เอกสารแสดงการนำผลการประเมินรายงานที่ประชุมสภาทราบ
    - ๖.๔ เอกสารแสดงการนำผลการประเมินจากในระบบ ประชาชนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
- โดยแจ้งให้สำนักงาน ก.ก.ถ. ทราบ ทาง E-mail: [monitor.opm@gmail.com](mailto:monitor.opm@gmail.com)

ทั้งนี้ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวครบเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนผลการประเมินในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการบริหารจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบออนไลน์ รายงานให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุมทราบ ดังนี้

**ประธาน** มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ ในระเบียบวาระการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการบริหารจัดการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**ที่ประชุม** รับทราบ

**๕.๔ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนตำบลตุมเพื่อก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา**

**ประธาน** เชิญ นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลตุม ชี้แจง

**นายก** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผม นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลตุม การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนตำบลตุมเพื่อก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผมมอบหมายให้รอง **รองสุรเชษฐ์**

**รองสุรเชษฐ์** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผม นายสุรเชษฐ์ ปิตตะคุ รองนายกอง้องการบริหารส่วนตำบลตุม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตุม มีความประสงค์ จะขออนุญาตขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลตุม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๑๐ ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้

ด้านทิศเหนือ	จดทางสาธารณะประโยชน์	วัดได้ ๒๕๐ เมตร
ด้านทิศตะวันออก	จดทางสาธารณะประโยชน์	วัดได้ ๗๐๐ เมตร
ด้านทิศใต้	จดป่าชุมชนตำบลตุม	วัดได้ ๖๐ เมตร
ด้านทิศตะวันตก	จดป่าชุมชนตำบลตุม	วัดได้ ๖๕๐ เมตร

เพื่อก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจาก

ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และน้ำที่อยู่ในระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ก็มีปัญห การขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ ต้องผันน้ำเข้าสระ และนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

### ระเบียบ

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หมวด ๕ การแผ้วถางป่า มาตรา ๕๔ (๓๐) ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือป่าหรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ทำได้ จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได้รับ ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

จึงขอเสนอเพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนตำบลตุม จำนวน ๑๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทน์ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตแผ้วถางหรือเผาป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราชการ ๒๔๘๔ ในลำดับต่อไป ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ประธาน** มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนตำบลตุม จำนวน ๑๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทน์ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หรือไม่

**อบต.วีรชน** เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผมนายวีรชน เขยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๒ ผมขอปรึกษาหารือในส่วน ของพื้นที่ จำนวน ๑๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทน์ ผมขอเสนอให้ปลูกไม้ผลในพื้นที่โครงการดังกล่าว เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิต

**ประธาน** มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนตำบลตุม จำนวน ๑๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทน์ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อีกหรือไม่

**นายก** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผม นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผมได้มีแนวคิดในการให้หมู่บ้านในพื้นที่ หมู่บ้านละ ๑๐ ไร่ ในการเสนอว่าจะดำเนินการอย่างไร เช่นปลูกพืชชนิดใด หรือใช้พื้นที่ดังกล่าว ในการเลี้ยงสัตว์ โดยจะเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้และเป็นวิทยากร ในการดำเนินการ

**ประธาน** ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนตำบลตุม จำนวน ๑๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทน์ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

<b>มติที่ประชุม</b>	เห็นชอบ	๑๕	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง



## ระเบียบวาระที่ ๒

## เรื่อง อื่นๆ

### ๒.๑ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลตูม

#### ประธาน

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง

#### นายก

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายเขาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เนื่องจากมีชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ผมขออธิบายความหมายและ ช่องทางต่างๆ ดังนี้

#### ผู้รับบริการ ประกอบด้วย

- หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล  
- หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์การอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

- เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ

- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ

- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

**ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง และ ทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตตำบลตูมการจัดการ

**ข้อร้องเรียน** หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/ การสอบถาม/ หรือร้องขอข้อมูล

**ผู้ร้องเรียน** หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/การร้องขอข้อมูลช่องทาง

**การรับข้อร้องเรียน** หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/ Line (ศูนย์รับฟังปัญหา)

**เจ้าหน้าที่** หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

**ข้อร้องเรียน** หมายถึง แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภทคือ เช่น

- ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

**คำร้องเรียน** หมายถึง คำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับคำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญที่เชื่อถือได้

**การดำเนินการเรื่องร้องเรียน** หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทาง การร้องเรียนต่างๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับให้ ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำเนินงาน

#### **ช่องทางการร้องเรียน**

- ๑) รับเรื่องร้องเรียนผ่าน [www.abttoom.com](http://www.abttoom.com)
- ๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
- ๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
- ๔) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
- ๕) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
- ๖) โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ โทรสาร ๐๔๔-๐๐๐๔๕๒
- ๗) ข่าวกจากสื่อสิ่งพิมพ์
- ๘) Email ของหน่วยงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ saraban@abttoom.com
- ๙) ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟัง ปัญหา)
- ๑๐) ร้องเรียนทาง Facebook
- ๑๑) คิวอาร์โค้ด

#### **ที่ประชุม**

- รับทราบ -

#### **๖.๒ เรื่อง ขอบผลการดำเนินการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่**

**อบต.เกรียงไกร** เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ฒนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ ผมต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าชาวบ้านที่ชำรุด

#### **ที่ประชุม**

รับทราบ

#### **๖.๓ เรื่อง ขอบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาช่องทางระบายน้ำในเขตพื้นที่**

**อบต.ใบ** เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ฒนายใบ สุขตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๒ ผมต้องขอขอบคุณทางผู้บริหาร ในการดำเนินการวางท่อระบายน้ำสายลำพระเพลิง ฝายน้ำล้นทุ่งชาน เพื่อแก้ปัญหาหน้าในพื้นที่

#### **ที่ประชุม**

รับทราบ

#### **๖.๔ เรื่อง ปัญหาหมาจรจัดในพื้นที่ตำบลตูม**

**อบต.ธนพร** เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดิฉันทนางธนพร ฉำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๕ ทางหมู่บ้านได้ประสบปัญหาหมาจรจัดมีการขยายพันธ์ โดยไม่มีการควบคุมเป็นจำนวนมาก ก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ จึงขอแจ้งให้ทราบเพื่อหาแนวทางการป้องกัน เช่นการทำหมันสุนัข หรือการนำสุนัขไปไว้ในพื้นที่รองรับโดยตรง

#### **อบต.หนูรีว**

เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดิฉันทนางหนูรีว กลุ่มพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๔ ดิฉันทนางหนูรีว

การดำเนินการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัด โดยปรึกษาทางผู้บริหารในการดำเนินการหรือมีงบประมาณในส่วนนี้หรือไม่

**อบต.จิตติมา** เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดิฉันนางจิตติมา ผยกกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๖ ในส่วนของหมาจรจัดในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ดิฉันได้ดำเนินการให้อาหารเพราะเกิดจากความสงสาร และปัจจุบันมีการขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากค่าอาหารไม่เพียงพอ จึงเห็นด้วยในการดำเนินการควบคุม และได้รู้ว่ามีการตามพระราชดำริ “โครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้า” ซึ่งอยู่ใน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” เพื่อนำสุนัขจรจัดจากพื้นที่ต่างๆในเขตรับผิดชอบของศูนย์ฯ มาไว้เพื่อให้การช่วยเหลือและรักษาพยาบาล ไม่ให้มีการทำลายหรือฆ่าที่ไม่ถูกวิธี ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยจะทำการเลี้ยงดู จนกว่าจะสิ้นอายุของสุนัขไปเอง โดยศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ บนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ เพื่อรับสุนัขจรจัดในพื้นที่ นครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งเราสามารถติดต่อกับทางศูนย์ เพื่อทราบรายละเอียด และการขอรับการช่วยเหลือ

**ที่ประชุม** รับทราบ

### ๖.๕ เรื่อง การออกพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

**อบต.ธนพร** เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดิฉันนางธนพร ฉ่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๕ ดิฉันขอปรึกษาในการออกพ่นหมอกควันของแต่ละหมู่บ้านจะดำเนินการได้หรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

**อบต.วีรชน** เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายวีรชน เขยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ในส่วนของการบริการการออกบริการฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ ผมทราบว่าระเบียบสามารถฉีดได้ กรณีเกิดเหตุมีผู้ติดเชื้อแล้ว เท่านั้น

**หน.สป.** เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดิฉันนางกฤติกา ทิวเกษม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการออกบริการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลตูม ทางหน่วยงานตรวจสอบได้ให้คำแนะนำในเรื่องของระเบียบในการบริหารว่าจะสามารถให้บริการออกฉีดพ่นได้ต่อเมื่อ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยการฉีดพ่นจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรค โดยจะไม่ออกฉีดพ่นในพื้นที่ที่ไม่พบเชื้อ

**รองสุรเชษฐ์** เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายสุรเชษฐ์ ปิตตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เราควรเริ่มจากการป้องกันที่บ้านของตนเอง โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มีหลายขั้นตอน ดังนี้

๑. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำด้วยผ้า ตาข่ายไนล่อน อะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นที่สามารถปิดปากภาชนะเก็บน้ำนั้นได้อย่างมิดชิด จนยุงไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ได้

๒. หมั่นเปลี่ยนน้ำทุก ๗ วัน ซึ่งเหมาะสำหรับภาชนะเล็กๆ ที่มีน้ำไม่มากนัก เช่น แจกันดอกไม้สด ทั้งที่เป็นแจกันที่หิ้งบูชาพระ แจกันที่ศาลพระภูมิ หรือแจกันประดับตามโต๊ะ รวมทั้งภาชนะและขวดประเภทต่างๆที่ใช้เลี้ยงต้นพืชมงคลต่าง ๆ

๓. ใส่ทรายในจานรองกระถางต้นไม้ ใส่ให้ลึกประมาณ ๓ ใน ๔ ของความลึกของจานรองกระถางต้นไม้ นั้น เพื่อให้ทรายดูดซึมน้ำส่วนเกินจากการรดน้ำต้นไม้ไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับกระถางต้นไม้ที่ใหญ่และหนัก ส่วนต้นไม้เล็กอาจใช้วิธีเทน้ำที่ขังอยู่ในจานรองกระถางต้นไม้ทิ้งไปทุก ๗ วัน

๔. การเก็บทำลายเศษวัสดุ เช่น ขวด โห่ กระป๋อง ฯลฯ และยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้

๕. บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้เยอะๆ ก็ทำให้มียุ่งเยอะ เพราะยุ่งจะชอบเกาะพัก อยู่ในที่มีมืดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น ถ้าเป็นต้นไม้ประดับในบริเวณบ้าน ก็ต้องคอยสังเกตว่ารดน้ำมากไป จนมีน้ำขังอยู่ในจานรองกระถางหรือเปล่า พยายามเทน้ำทิ้งบ่อยๆ และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบ  
ที่ประชุม รับทราบ

#### ๖.๖ เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่บ้าน

อบต.หนูรีว เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลตุม ดิฉันนางหนูรีว กลุ่มพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๔ ขอแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่ที่ ๔ เกิดการชำรุด

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  
ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม

สืบเอก

(พิทักษ์ เมธานวงศ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑.นางจิตติมา เพยกลาง

๒.นางธนพร ฉ่ำพรมราช

๓.นายสมศักดิ์ ชิตครบุรี

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสมนึก แรมฉิมพลี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม